

ประจักษ์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่างานออมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ GAP แก่สมาชิก

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนจันทบุรุษเกษตรนิคม จ.ร้อยเอ็ด ภาณีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยโดยคุณบุญเกิด กานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการบริหารเครือข่ายฯ,คุณวิบูล ธรรมเดชากุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด ,คุณรุ่งอรุณ เขาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเกษตรบุรีรัมย์, คุณนิศยา อินทร์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด, คุณจรัส จันทร์ศรี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด, คุณชนนัฐวรงค์ แสงหวิง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด, คุณประยุทธ หงส์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด, คุณขนิษฐา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด, คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสี สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด และคุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ทีมกลยุทธ์เครือข่ายข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ไทย ได้จัดการประชุมเวทีถอดบทเรียนการทำมาตรฐาน GAP ขึ้น โดยมีสมาชิกสหกรณ์ของภาณีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 131 คน



ในช่วงเช้า คุณบุญเกิด กานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการบริหารเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยได้กล่าวเปิดประชุมและเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกในการทำเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนคือ

การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของเกษตรกรที่มีต่อการทำตามมาตรฐาน GAP จากการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของเกษตรกรที่มีต่อการทำตามมาตรฐาน GAP โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรเห็นถึงประโยชน์จากการทำ GAP ส่วนในขั้นตอนการปฏิบัติเกษตรกรยังไม่เข้าใจในวิธีการ รู้สึกว่ายากในการปฏิบัติเพราะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายชุด ไม่คุ้นเคยกับการจดบันทึกข้อมูล



ข้อค้นพบ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจในการตัดสินใจทำตามมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกฤดูกาลถัดไป เพราะการปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน GAP มีวิธีการหลายๆข้อที่เป็น การเปลี่ยนพฤติกรรมความคุ้นชินในการทำนาในรูปแบบเดิม เช่น ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ยา ก็จะทำให้ได้ผลผลิตน้อย ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้ม



หลังจากนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้การทำตามมาตรฐาน GAP เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของชาวนาในยุคปัจจุบัน กรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพชาวนา ตามหลักเกณฑ์การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต และการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล

ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่มย่อย จำนวนสมาชิกกลุ่มละประมาณ 30 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP